



Một góc hoa mai ngày tết ở quê.



"Đường như không khí mùa xuân đang lan tỏa khắp phố phường, từ thành thị cho đến nông thôn, đi đâu cũng cảm nhận được sắc xuân rộn rã, làm cho lòng người thấy nao nao. Hòa quyện với sự giao thoa của đất trời, những cành hoa mai vàng rực rỡ cũng đua nhau khoe sắc, cây trái đậm chồi nảy lộc, nhiều ngôi nhà khang trang vừa được xây dựng còn thơm mùi vôi mới, những tuyến đường Bê-tông thẳng tắp, các điểm du lịch được trang trí rất đẹp, đa dạng loại dịch vụ, du lịch, được xây dựng theo hướng sinh thái....". Đó là cảm nhận của du khách đến từ thành phố mang tên Bác khi đến với Phong Điền được mệnh danh là "Vương quốc trái cây". Với những tiềm năng và lợi thế của Phong Điền, cùng với những nỗ lực quyết tâm cao, chung sức chung lòng, của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Phong Điền đã tạo lực đẩy giúp địa phương phát triển kinh tế, xã hội và làm tiền đề để vững bước đi lên đô thị sinh thái theo tinh thần Nghị quyết 07 của Thành ủy Cần Thơ.

Phong Điền vững bước tiến lên đô thị sinh thái

➔ Bài, ảnh: MỸ ÁI

PHÁT HUY TIỀM NĂNG

Phong Điền có vị trí thuận lợi, gần trung tâm thành phố, có điều kiện tự nhiên lý tưởng, hệ thống sông rạch chằng chịt và đan xen nhau, bao quanh diện tích vườn cây ăn trái rộng lớn, đất màu mỡ. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng "Thương mại, dịch vụ, du lịch- Nông nghiệp chất lượng cao - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp". Đây là lợi thế và thế mạnh của huyện Phong Điền để khai thác loại hình du lịch sông nước miệt vườn, du lịch sinh thái gắn với tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, là điều kiện thuận lợi để Phong Điền xây dựng và phát triển thành đô thị sinh thái, theo tinh Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ.

Theo đó, Huyện ủy Phong Điền đã xây dựng Chương trình số 20-CTr/HU ngày 20/01/2017 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện và chỉ

đạo các phòng, ban, ngành có liên quan lập kế hoạch đảm bảo các nội dung của Nghị quyết số 07-NQ/TU thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức quán triệt cho đoàn viên, hội viên để xác định trách nhiệm và tham gia thực hiện; đồng thời, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái.

Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành của thành phố tập trung công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về phát triển du lịch huyện Phong Điền đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Rà soát bổ sung, điều chỉnh các đồ án quy hoạch trung tâm các xã, các đồ án quy hoạch chung về xây dựng nông

thôn mới. Thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020, huyện Phong Điền đã tham mưu lập điều chỉnh chung cho huyện Phong Điền phát triển theo hướng đô thị sinh thái; triển khai, thực hiện phân chia khu vực phát triển vành đai nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái như: Vùng 1: (gồm toàn bộ thị trấn Phong Điền, xã Nhơn Ái, Mỹ Khánh và một phần các xã Nhơn Nghĩa, Trường Long, Giai Xuân, Tân Thới) đã phát triển được một số điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với dã ngoại miệt vườn mang đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vùng 2: (gồm một phần các xã Giai Xuân, Tân Thới, Trường Long, Nhơn Nghĩa) đã phát triển thành vùng chuyên canh rau màu tập trung và tham quan làng hoa kiểng, cây cảnh) và hình thành các vùng chuyên canh cây trồng quy mô từ 30 ha trở lên.



Du khách tham
quan vườn
Đu lịch 9 Hông
và bơi xuồng
ngắm phong
cảnh vườn cây
ăn trái.



KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐẠT ĐƯỢC

Qua quá trình xây dựng, xuất hiện một số mô hình nổi bật như: vùng trồng vú sữa tập trung tại ấp Tân Hưng, xã Giai Xuân và ấp Trường Khương A, xã Trường Long; vùng trồng sầu riêng tập trung ở vùng chuyên canh xã Tân Thới và thị trấn Phong Điền, vùng trồng nhãn tập trung tại ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa; vùng trồng lúa chất lượng cao và vùng trồng chanh không hạt xã Trường Long. Với diện tích cây ăn trái từ 6.500 ha vào năm 2016 và năm 2019 tăng lên hơn 7.588 ha, tổng sản lượng thu hoạch trong năm 2019 là 88.500 tấn, đạt 100,1% kế hoạch, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện đạt 1.087 tỷ (giá so sánh năm 2010), đạt 100,9% kế hoạch; Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nâng cao giá trị gia tăng đã xây dựng và được cấp Chứng nhận 07 mô hình VietGap với diện tích khoảng 120 ha (tại các xã Giai Xuân, Tân Thới, Nhơn Ái, Thị trấn Phong Điền, Nhơn Nghĩa, Trường Long); Đầu tư xây dựng, nâng cấp duy tu 28 công trình kênh thủy lợi, và hơn 328 km đường giao thông nông thôn, trồng khoảng 80 km cây xanh, hoa kiểng các tuyến đường giao thông như Hoàng Yến, Quỳnh Anh, Bằng Lăng, sao, dầu...; Quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, đặc biệt là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo cho hơn 95% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu, thoát nước và ứng phó với biến đổi khí hậu; Cùng với đó huyện đã đầu tư khoảng 26 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống đê bao, cống, đập phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

Có thể nói, Phong Điền đang phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển các loại hình sản phẩm du lịch kết hợp thương mại, dịch vụ - du lịch của địa phương. Huyện tập trung phát triển các loại hình du lịch sông

Lãnh đạo huyện Phong Điền thăm HTX vườn cây ăn trái Trường Khương A, đơn vị đầu tiên của huyện Phong Điền có trái vú sữa đạt chuẩn xuất khẩu sang Mỹ.

nước- miệt vườn; du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản; du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tâm linh; du lịch dã ngoại miệt vườn mang đặc trưng của vùng ĐBSCL. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng chất phát triển các điểm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan. Tính đến nay, toàn huyện có 62 điểm du lịch sinh thái hàng năm thu hút khách trong ngoài nước đến tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng rất đông đảo. Từ 1,1 triệu lượt khách năm 2017 doanh thu hơn 216 tỷ đồng, đã tăng lên 1,861 triệu lượt du khách vào năm 2019 doanh thu hơn 398 tỷ đồng (tăng trên 31% so với năm 2018).

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại - dịch vụ - du lịch, tiếp tục được duy trì và tăng trưởng ổn định, lượng hàng hóa ở các chợ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" thường xuyên được củng cố và nâng chất năm 2019, có 7/7 xã, thị trấn được tái công nhận danh hiệu xã, thị trấn văn hóa, 06/06 xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới và 79/79 ấp văn hóa. Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

PHẦN ĐẦU ĐẠT MỤC TIÊU

Với mục tiêu xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế theo

hướng: Thương mại-dịch vụ-du lịch; nông nghiệp sinh thái chất lượng cao; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; phát triển đô thị xanh, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống dân tộc; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Để thực hiện đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 07-NQ/TU. Trong đó, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với chủ đề hàng năm.

Đổi mới, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, đưa ngay những quyết sách quan trọng đi vào cuộc sống với những giải pháp căn cơ, đồng bộ, đạt hiệu quả ...Đó là quyết tâm cao Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Phong Điền đề ra và cùng thực hiện. Huyện Phong Điền cùng cả nước bước vào năm mới với khí thế mới, sức bật mới, những dự đoán tương lai đầy tốt đẹp. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ huyện cùng với các tầng lớp nhân dân, Phong Điền đang bước vững chắc trên con đường tiến lên đô thị sinh thái. ❁